

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์-รทรมป์แถลงพรั้งนี้

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากแรงขายทำกำไรดอลลาร์ โดยนักลงทุนลดสถานะการถือครองดอลลาร์ลงบางส่วน ก่อนการแถลงของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันพรั้งนี้

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.60 และแนวรับที่ 35.70

\*ดอลลาร์สหรัฐขยับลงเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนขายทำกำไร โดยดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอยู่ที่ 101.82 ในช่วงเช้าวันนี้ ขยับลงจาก 101.93 ในช่วงทำวานนี้

\*นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ จะจัดงานแถลงข่าวในวันพรั้งนี้ ซึ่งจะถือเป็นการจัดงานแถลงข่าวครั้งแรกของเขา นับตั้งแต่เขาชนะการเลือกตั้งในเดือนพ.ย. โดยนายทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ ในวันที่ 20 ม.ค.

\*นายเดนนิส ลีคฮาร์ท ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) สาขาแอตแลนตา กล่าวว่า ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินได้ว่า คณะผู้บริหารชุดใหม่ของสหรัฐภายใต้การนำของนายทรัมป์ จะทำให้เส้นทางเศรษฐกิจสหรัฐเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

\*แต่ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนบางส่วน จากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยนายเอริค โรเซนเกรน ประธานเฟดสาขาบอสตัน กล่าวว่า เฟดควรเร่งรัดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เร็วขึ้น จากเดิมที่ปรับขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งในปี 58-59 พร้อมเตือนว่า หากเฟดไม่เร่งรัดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สหรัฐก็จะเผชิญความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

\*ปอนด์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังดิ่งลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 2 เดือนครึ่งเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากถ้อยแถลงของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ

\*นางเมย์กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ว่า เธอไม่สนใจที่จะรักษา "เศษเสี้ยวของความเป็นสมาชิก" ในสหภาพยุโรป(อียู)

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.58 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 1.48 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 849.19 ล้านบาท

\*09.10 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.661/674 จาก 35.74 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.708/740 จาก 37.660 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 116.09/10 จาก 116.01 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0578/79 จาก 1.0572 เมื่อวาน

"นักลงทุนที่ long ดอลลาร์ไปเยอะก่อนหน้านี้ ก็ลด position ออกมาบ้าง รอดูว่าฟรังก์นี้ทรัมป์  
แถลงออกมาแล้วทิศทางจะยังไง จะยังเป็นไปในทางที่ตลาด expect ไว้หรือเปล่า" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ  
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย  
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้